

## Tham vấn người dân Alberta về một Chương trình Hưu trí Alberta tiềm năng

Ngày 12 tháng 10 năm 2023

Người dân Alberta được mời thảo luận về những phát hiện của một báo cáo độc lập gần đây về một Chương trình Hưu trí Alberta (Alberta Pension Plan - APP) tiềm năng.

Ban Tham vấn Cộng đồng về Chương trình Hưu trí Alberta (Alberta Pension Plan Engagement Panel), do cựu giám đốc ngân khố tỉnh Jim Dinning đứng đầu, đang mời người dân Alberta thảo luận về một báo cáo được thực hiện bởi đơn vị tư vấn chuyên môn, độc lập về lương hưu LifeWorks. Báo cáo này mô tả cách thức một chương trình lương hưu cấp tỉnh có thể hoạt động.

“Giờ đây khi báo cáo của LifeWorks đã được đưa ra thảo luận, hội đồng chúng tôi được giao nhiệm vụ lắng nghe người dân Alberta và thu thập những suy nghĩ, quan điểm cũng như những lo ngại của họ về chương trình lương hưu cấp tỉnh. Đối với một vấn đề lớn như thế này, người dân Alberta xứng đáng được hưởng lợi ích của một cuộc đối thoại chín chắn, giữa những người trưởng thành.”

*Jim Dinning, chủ tịch, Ban Tham vấn Cộng đồng về APP*

Hoạt động tham vấn cộng đồng bắt đầu bằng một cuộc khảo sát trực tuyến khi báo cáo của LifeWorks được công bố vào ngày 21 tháng 9 và hội đồng tham vấn cộng đồng sẽ triển khai một loạt các buổi họp toàn dân (town hall) qua điện thoại bắt đầu từ ngày 16 tháng 10. Người dân Alberta có thể nghe trực tiếp tất cả các buổi họp trực tuyến bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trên trang web, cho dù họ sống ở đâu. Để biết chi tiết về cách tham gia, người dân Alberta nên truy cập [AlbertaPensionPlan.ca](http://AlbertaPensionPlan.ca).

Báo cáo cho thấy rằng Chương trình Hưu trí Alberta có thể đảm bảo các khoản trợ cấp lương hưu của người dân Alberta và đạt được khoản tiết kiệm đáng kể với tỷ lệ đóng góp thấp hơn và các khoản trợ cấp cao hơn cho các gia đình và người về hưu.

Ban tham vấn cộng đồng đang thu thập phản hồi của người dân Alberta về những tác động, cơ hội và thách thức của việc thiết lập một chương trình hưu trí cấp tỉnh. Sau đó, hội đồng sẽ đệ trình một báo cáo dựa trên kết quả của hoạt động tham vấn cộng đồng trên toàn tỉnh. Chương trình Hưu trí Alberta sẽ phải được phê duyệt thông qua một cuộc trưng cầu dân ý trước khi có thể được thực hiện.

### Ngày và giờ của cuộc họp toàn dân qua điện thoại

Khu vực Bắc Alberta - Thứ Hai, ngày 16 tháng 10, 6:30 chiều đến 8 giờ tối

Khu vực Nam Alberta - Thứ Ba, ngày 24 tháng 10, 6:30 chiều đến 8 giờ tối

Calgary và khu vực lân cận - Thứ Năm, ngày 9 tháng 11, 6:30 chiều đến 8 giờ tối



## Thông cáo báo chí

Edmonton và khu vực lân cận - Thứ Năm, ngày 16 tháng 11, 6:30 chiều đến 8 giờ tối  
Khu vực Trung Alberta - Thứ Tư, ngày 22 tháng 11, 6:30 chiều đến 8 giờ tối

### Thông tin liên quan

- [Chương trình Hưu trí Alberta](#)

### Câu hỏi từ cơ quan truyền thông

Ban Thông tin Hội đồng Ngân khố và Tài chính

[tbf.communications@gov.ab.ca](mailto:tbf.communications@gov.ab.ca)